

BÁO CÁO

Kết quả triển khai giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện.

Thực hiện Công văn số 54/HĐND-TH ngày 12/9/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị giải quyết, trả lời và theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV; Báo cáo số 88/BC-HĐND ngày 08/8/2023 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV.

UBND huyện rà soát, báo cáo kết quả triển khai giải quyết, như sau:

I. Đánh giá chung: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV, UBND huyện đã chỉ đạo⁽¹⁾, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan triển khai giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

II. Kết quả triển khai giải quyết

1. Các ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

1.1. Ý kiến cử tri A Jring Deng, thôn 5, xã Tân Lập: Đề nghị Lâm trường Măng Đen thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy xem xét phân đất thuộc Lâm trường quản lý đối với những khu vực làm được ruộng nước để tạo điều kiện cho bà con canh tác.

Trả lời: Vấn đề cử tri kiến nghị đã được UBND huyện chỉ đạo thực hiện. Ngày 11/8/2023, UBND xã Tân Lập phối hợp với Lâm trường Măng Đen, Ban quản lý thôn 5, xã Tân Lập cùng hộ gia đình có ý kiến, kiến nghị đi kiểm tra, xác minh cụ thể hiện trạng sử dụng đất để giải quyết. Kết quả kiểm tra, xác minh tại hiện trường cho thấy: Vị trí cụ thể: Tại tọa độ E 00579370; N 01598218, thuộc lô 4 khoảnh 5, tiểu khu 543, có diện tích đất theo cử tri ý kiến khoảng 1000 m², hiện trạng trên đất đang có cây rừng tái sinh, thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy quản lý và bảo vệ. Do đó, kiến nghị sử dụng số diện tích đất trên của cử tri để trồng lúa nước là không được giải quyết theo quy định (có biên bản kiểm tra, xác minh kèm theo).

1.2. Ý kiến cử tri Đinh Thị Hương, thôn 9, thị trấn Đăk Rve:

⁽¹⁾ Công văn số 1286/UBND-TH ngày 14/9/2023 của UBND huyện về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV.

Gia đình ông Đinh Văn Chương đã sinh sống tại khu B đất quốc phòng của Huyện đội Kon Rẫy (vị trí tại thôn 9) từ năm 1995 đến nay. Vừa qua, ông A Rõ (cũng là hộ đang sinh sống trên cùng khu đất đó) có nói rằng khu đất đó đã được UBND huyện Kon Rẫy cấp giấy chứng nhận QSDĐ ngày 4/10/1996 (do ông Đinh Văn Phần ký) và các hộ gia đình (gồm 6 hộ) đang sinh sống trên đất của gia đình ông.

Tháng 10/2022, Bà Hương (con của ông Đinh Văn Chương) đã đến cơ quan Quân sự huyện gặp đồng chí Trường - quản lý tác chiến có trình bày sự việc nêu trên và được đồng chí Trường trả lời sẽ kiểm tra lại.

Đầu tháng 7/2023 Bà Hiếu (con của ông Đinh Văn Chương) tiếp tục đến cơ quan Quân sự huyện gặp đồng chí Trường - quản lý tác chiến, để hỏi kết quả kiểm tra nội dung sự việc mà gia đình đã phản ánh. Nhưng đến nay vẫn không thấy sự phản hồi của cơ quan Quân sự huyện.

Đề nghị Huyện đội Kon Rẫy và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện cho các hộ gia đình đang sinh sống được biết: Khu đất của 6 hộ đang sinh sống hiện nay là đất quốc phòng của Huyện đội Kon Rẫy quản lý hay là đất của gia đình ông A Rõ.

Trả lời: Vấn đề cử tri kiến nghị đã được UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ và sẽ báo cáo với Thường trực HĐND huyện sau khi có kết quả thực hiện cụ thể.

1.3. Ý kiến cử tri A Ngát, thôn 5, thị trấn Đăk Rve: Diện tích đất mà bà con Nhân dân đang canh tác khoảng 20 năm qua hiện nay đất đã bạc màu, nguyện vọng của bà con muốn chuyển đổi sang trồng các loại cây như: cây bò ma, cây xoan .v.v. nhưng đang băn khoăn vì sau này mình có được thu hoạch gỗ của các cây đó hay không (vì đa phần diện tích của bà con đang canh tác là đất của Lâm trường quản lý). Đề nghị các ngành chức năng xem xét tạo mọi điều kiện cho bà con trồng rừng nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trả lời: Nội dung cử tri kiến nghị đã được UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra. Qua đó xác định, diện tích đất một số hộ dân thôn 5, thị trấn Đăk Rve đang canh tác tại vị trí thuộc khoảnh 3, tiểu khu 532 thuộc lâm phần đã được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Rẫy quản lý, bảo vệ và đơn vị đã có Kế hoạch thu hồi số diện tích đất chông lán trên để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới (khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và trồng rừng). Do đó, ý kiến của cử tri nêu trên là không được xem xét giải quyết.

2. Các ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã:
Chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm.

3. Các ý kiến, kiến nghị cử tri đã được trả lời tại Hội nghị TXCT sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện: Chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- Đ/c CT, các PCT UBND huyện;
- Ban TT UBMTTQVN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thủy

Phụ lục 1
CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2023 của UBND huyện)

1. Ý kiến cử tri thôn Đak Puih, xã Đăk Tô Re: Đường sản xuất suối Đak Puih, trên trụ điện 500KW (đường đi vào cà phê nhà ông Hải) trước bà con trong thôn tự đóng góp mỗi hộ 200.000 đồng để sửa chữa. Tuy nhiên hiện nay do các đợt mưa lớn, sạt lở, hư hỏng rất nghiêm trọng bà con không thể đi lại sản xuất, vận chuyển nông sản được nữa. Kính đề nghị cấp trên quan tâm xem xét sửa chữa cho bà con.

Trả lời:

Qua rà soát kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn các Chương trình MTQG. Công trình đường đi khu sản xuất suối Đak Puih không có trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025. Trong tháng 8/2023, UBND xã đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với BQL thôn khảo sát và đưa vào kế hoạch duy tu bảo dưỡng công trình năm 2024 từ nguồn vốn các Chương trình MTQG. Sau khi được phân bổ kinh phí UBND xã sẽ thực hiện đầu tư đảm bảo đi lại và vận chuyển hàng hoá cho người dân trên địa bàn.

2. Ý kiến cử tri thôn Tam Sơn, xã Đăk Tô Re: Hiện nay tại thôn có 04 trường hợp thuộc đối tượng Thanh niên xung phong (biên giới phía bắc) gồm: ông Phạm Công Nhuận, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Căn, Nguyễn Văn Thà đã được hưởng chế độ 62 theo quy định nhưng đến nay chưa được công nhận Thanh niên xung phong. Kính đề nghị UBND xã kịp thời phản ánh cấp có thẩm quyền sớm công nhận cho các đối tượng trên.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định 17/2021/NĐ-CP về chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ như sau: “Được tổ chức thanh niên xung phong cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ”. Đối với nội dung này, UBND xã đã làm việc với Hội cựu Thanh niên xung phong huyện, việc cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ thực hiện sau khi công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia thanh niên xung phong. Hiện nay 4 trường hợp trên đã được hưởng chế độ 62 và chế độ bảo hiểm y tế theo quy định, tuy nhiên 4 trường hợp trên chưa vào hội nên chưa được cấp giấy chứng nhận và thẻ hội viên.

UBND xã đã phối hợp với Hội cựu Thanh niên xung phong huyện làm việc trực tiếp với 4 trường hợp trên để hướng dẫn các thủ tục đăng ký vào hội và đề xuất xin thành lập chi hội tại xã Đăk Tô Re theo quy định.

Phụ lục 2
CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA TRỊ ĐÃ TRẢ LỜI
TẠI HỘI NGHỊ TXCT SAU KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2023 của UBND huyện)

1. Ý kiến cử tri Y Van – thôn 5, xã Tân Lập: Về việc đề nghị cấp trên quan tâm sớm sửa chữa mố cầu treo qua thôn.

Trả lời: Ngày 28/4/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc giao nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện (*chủ đầu tư*) đang phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế lập hồ sơ trình phê duyệt. Dự kiến sẽ thi công vào đầu tháng 10/2023.

2. Cử tri A Binh - thôn 4, xã Tân Lập: Đề nghị Sở GTVT tỉnh quan tâm thoát nước dọc trước khu dân cư và xử lý vật liệu phát thải sau thi công Quốc lộ 24 (đoạn trước điểm trường học).

Trả lời:

Ngày 10/8/2023, UBND huyện đã mời Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan cùng kiểm tra thực tế tại hiện trường theo nội dung cử tri đã kiến nghị. Sau khi kiểm tra thực trạng hiện trường và trao đổi, thống nhất giải pháp như sau:

Đối với đường vào trường Tiểu học điểm thôn 4, xã Tân Lập đã bị hư hỏng một số vị trí trong quá trình triển khai xây dựng tuyến Quốc lộ 24, Sở Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục những hư hỏng của đường vào trường Tiểu học điểm thôn 4, xã Tân Lập trước khi vào năm học mới.

Đối với rãnh thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 24 đoạn từ lý trình Km 119+370 đến Km 119+800: Gói thầu xây lắp công trình nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 24 đoạn từ Km 119+370 đến Km 119+800 không được thiết kế rãnh thoát nước bằng bê tông. Sở Giao thông Vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới Sở sẽ đề suất cấp có thẩm quyền đầu tư đoạn rãnh nêu trên. Trước mắt Sở sẽ chỉ đạo đơn vị thi công nạo vét rãnh đất bị bồi lấp để đảm bảo việc thoát nước trên đoạn tuyến này.